

ตลาดรถเข็นเด็กคึกคัก รับปีมังกรทอง ซิงเปิดตัว นวัตกรรมสินค้าใหม่ ที่งาน Baby Best Buy @ Bitec

บริษัทผู้นำเข้าและผลิตสินค้าชั้นนำสำหรับแม่และเด็ก ตบเท้าร่วมงาน Baby Best Buy @ Bitec พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สำหรับเด็ก เพื่อคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ทั้งคาร์ซีท รถเข็นเด็ก เปลเด็กอ่อนและของเล่นของใช้ต่างๆ ที่ปลอดภัย ให้พ่อแม่หนักช้อปได้เลือกสรรอีกมากมาย



นางสาวอรุณศรี พิริยเลิศศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบบี กิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าเด็กแบรนด์ดังอย่าง Aprica และ Ailebebe กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความมั่นใจ กับกระแสตอบรับจากงาน “Baby Best Buy @ Bitec” อยู่เสมอ แม้จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานมาที่ไบเทค บางนา แต่ก็เชื่อว่าเป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ภายในงาน ยังพร้อมเปิดตัวคาร์ซีท นวัตกรรมล้ำสมัย หมุนได้ 360 องศา ที่ปรับเป็นเตียงนอน นอนราบ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี และมีหลังคาบังแดดกันรังสียูวี เพื่อความปลอดภัยของสายตาและผิวพรรณของลูกน้อยที่คุณรักได้อย่างดีเยี่ยม และยังมีรถเข็นเด็กที่มีขนาดที่นั่งสูงขึ้นจากทั่วไป 38 ซม. มาเป็น 50 ซม. และระบบล็อกล้อหมุนอัตโนมัติทั้ง 4 ล้อ เพื่อการดูแลลูกน้อยได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าราคาพิเศษของบริษัท พร้อมส่วนลดสูงสุด 70% และของแถมแบบจุใจกันเลยทีเดียว



ทางด้าน นายณภัส ชัยวงศ์โรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ภาเพ็ญ จำกัด กล่าวว่า ภายในงาน “Baby Best Buy @ Bitec” ครั้งนี้ ทางบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อ NUNA ซึ่งมีลักษณะการออกแบบเชิงนวัตกรรมที่โดดเด่น เน้นความปลอดภัยสูง เพื่อตอบสนองการเลี้ยงดูเด็กในทุกช่วงเวลาและวิถีชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ภายในงานจะได้พบกับรถเข็นเด็กและคาร์ซีทสำหรับเด็กอ่อนรุ่นใหม่ที่ล้ำสุดที่ได้รับการออกแบบให้มีมุ้งกันแสงในตัว เพื่อป้องกันแสงแดดหรือแสงไฟนีออนช่วยให้เด็กอ่อนนอนหลับได้สนิท ขณะอยู่ที่บ้านหรือนอกบ้าน การันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศการออกแบบระดับโลก Red Dot Design ปี 2012 นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษและของสมนาคุณมากมาย ให้ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเพียบ!!



แล้วพบกันวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 106 ตั้งแต่เวลา

10.00-20.00 น. หรือติดตามรายละเอียดและกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandbabybestbuy.com และ
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/thailandbaby